

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4674
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

นำเสนอเมื่อ : 17 ส.ค. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4674
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๖๗๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. กำหนดการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แผนที่แสดงเส้นทางไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. บัญชีรายชื่อผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รฐน ๓) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕. บัญชีรายชื่อผู้ชดใช้เงินแทนราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รฐน ๔) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖. บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 ๗. บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รฐน ๒) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๘. แบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(แบบสรุป รฐน ๒) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๙. บัญชีสรุปรวมจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการจัดสรร
และนำไปจ่ายให้ผู้ได้รับพระราชทาน (แบบสรุปรวม) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าจะดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเพื่อการจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เต็มตามจำนวนที่เสนอขอ ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานครบทุกราย จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในลักษณะเฉลี่ยจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทาน ในแต่ละชั้นตราเช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ผ่านมา ส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลาจะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ทุกราย ในกรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งผู้แทนไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ ตามจำนวนที่ได้รับ การจัดสรรจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยการเฉลี่ยจ่าย เป็นร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละชั้นตรา รายละเอียดดังบัญชีจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ตามกำหนดการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า สายสะพาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และเพื่อให้การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ จักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้

/ ๑. จัดส่งผู้แทน ...

๑. จัดส่งผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ในวัน/เวลา ที่ระบุไว้ในบัญชีจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามแผนที่แสดงเส้นทางที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยนำหนังสือส่งตัวผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษไปเป็นหลักฐานในการตรวจรับ พร้อมจัดหารถยนต์ที่ใช้ในการบรรทุกขนย้ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เพียงพอกับจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนี้จากเงินงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๒. นำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่ได้รับการจัดสรรครั้งนี้ไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ ตามรายชื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ห้ามนำไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในปีอื่น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ระดับและความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจ่ายให้หมดโดยไม่ต้องนำส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานรายใด ขอให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน รวมทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองที่ต้องส่งคืนตามกฎหมาย แต่ยังไม่ได้นำส่งคืน (ถ้ามี) รวบรวมส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รฐน ๓) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ทั้งนี้ ให้จัดพิมพ์ค่านำหน้าชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้ส่งคืนติดกำกับไว้ที่ตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกสำหรับ/ดวงที่ส่งคืน อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงไม่จำเป็นต้องส่งกล่องที่เป็นภาชนะบรรจุตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนไปด้วย (ทั้งนี้ ให้แยกเรื่องการส่งคืนชั้นรองออกจากเรื่องการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย) หากผู้ได้รับพระราชทานไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองมาส่งคืนได้ อันเนื่องมาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือสาเหตุอื่นใดแล้ว ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ชดใช้เงินแทนราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รฐน ๔) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) โดยให้ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองเป็นเงินตามบัญชีชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กำหนดก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) โดยส่งเป็นตัวแลกเงินธนาคาร ส่งจ่ายในนาม “สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี” และเมื่อได้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแต่กรณีแล้ว จึงให้จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น ส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลาไม่ต้องเรียกคืนชั้นรองเนื่องจากมีชั้นตราเดียว และหากผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ก่อนได้รับการจ่ายให้มอบแก่ทายาทเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยไม่ต้องส่งคืน

๔. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้บันทึกรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายลงในบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รฐน ๒) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗) ให้ลงรายละเอียดต่างๆ และลายมือชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างชัดเจน (จำนวน ๓ ชุด) โดยจัดทำบัญชีดังกล่าวแยกแต่ละปี แต่ละชั้นตราออกจากกัน แล้วรวบรวมจัดเรียงเป็นชุด (แยกปีพระราชทาน / แยกชั้นตรา / แยกเพศ) และนำไปสรุปเป็นงบทันที

/ ในแบบสรุป ...

ในแบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบสรุป ฐาน ๒) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘) แล้วจัดทำบัญชีสรุปรวมจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการจัดสรรและนำไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน (แบบสรุปรวม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙) พร้อมทั้งจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรอย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๗, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)